

คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
นายสมชัย หยกอุบล

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสมชัย หยกอุบล ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2499 สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และด้วยคุณูปการด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับทำให้ท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ด้วยความที่นายสมชัย หยกอุบล ดำเนินชีวิตอยู่จังหวัดพิษณุโลก และได้นำวิชาความรู้ด้านการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวไทยในพื้นที่ ท่านได้ผลิตคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ ได้รับรางวัลเพิ่มผลผลิตแรงงานดีเด่น รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลที่ 1 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากการประดิษฐ์เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา ในปีพุทธศักราช 2538

รางวัลดังกล่าว นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จากการเฝ้าติดตามการผลิตของเกษตรกรไทย พบว่าเครื่องมือการเกษตรแบบดั้งเดิมทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ไม่เพียงพอกับการบริโภคและส่งออก เกษตรกรยังมีความลำบากในการทำนาอีกด้วย เกิดการสูญเสียเมล็ดข้าวซึ่งตกหล่นระหว่างเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้พัฒนารถสำหรับเกี่ยวนวดข้าวที่มีประสิทธิภาพ สามารถเกี่ยวข้าวและนวดข้าวได้ทุกพันธุ์ข้าว ทุกสภาพพื้นที่ทำนาและทุกสภาพข้าวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถลดอัตราความสูญเสียเมล็ดข้าวจากการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีดั้งเดิมเฉลี่ยร้อยละ 10 – 18 มาเหลือเพียงร้อยละ 3 -5 เท่านั้น ทำให้ลดความสูญเสียรวมของเมล็ดข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวสร้างประโยชน์มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลสถานประกอบการ SMEs จากธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตรและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2549 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการที่จังหวัดพิษณุโลกกำลังได้รับการพัฒนาเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ

อุตสาหกรรมพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาสถาบันสี่แยกอินโดจีน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังมีบทบาทต่อภาครัฐและเอกชนในการเป็นกรรมการและเป็นที่ปรึกษาองค์กร สมาคมและมูลนิธิต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจังหวัดพิษณุโลกและภูมิภาคใกล้เคียง

ผลงานดีเด่นทั้งด้านการประดิษฐ์คิดค้นและการอุทิศตนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คนไทยในภาคส่วนต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ประกอบการยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเอกฉันท์ให้ นายสมชัย หยกอุบลได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2553